

**■ แนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3**

ณ เมืองทสึคุบะ โดยหลักการแล้วสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ผ่านมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 จะใช้วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์กับโมเดอร์น่า ซึ่งผ่านการอนุมัติรับรองทางยาแล้ว (วัคซีนในสถานพยาบาลจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการจัดส่งวัคซีนจากรัฐบาล) ทางอำเภอจะจัดส่งบัตรฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ระบุวันฉีดวันเดียวกันกับวันฉีดเข็มที่ 2 เมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา หากท่านใดมีความประสงค์จะฉีดวัคซีน ได้โปรดจองฉีดหลังจากได้รับบัตรฉีดวัคซีนแล้ว แต่หากใครไม่ได้รับบัตรฉีดวัคซีน จำเป็นต้องไปแจ้งกับทางอำเภอเพื่อออกบัตรฉีดวัคซีน เมื่อเกิดกรณีเปลี่ยนแปลง ช่วงเวลาการฉีดวัคซีนเนื่องจากนโยบายของประเทศ ทางอำเภอจะแจ้งให้ทราบที่หน้าโฮมเพจของอำเภอ

**■ กลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 จะมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้**

- ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ผ่านมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
- ผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
- ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนสองเข็มจากบริษัทไฟเซอร์ โมเดอร์น่า หรือแอสตราเซนเกา ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการอนุมัติในประเทศญี่ปุ่น

**■ ตารางการจัดส่งบัตรฉีดวัคซีน** จะเห็นว่า ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนภายใน 16 สิงหาคม ปี 2564

จะได้รับบัตรฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

ตารางการจัดส่งบัตรฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หลังจาก 17 สิงหาคม

จะแสดงทางด้านขวามือ

**■ ผู้ที่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอออกบัตรฉีดวัคซีน**

สำหรับผู้ที่มิคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้างต้น สามารถยื่นใบคำร้อง (ดาวน์โหลดได้ที่โฮมเพจ และส่งใบคำร้องทางไปรษณีย์หรือโฮมเพจอำเภอได้)

- ผู้ที่ย้ายเข้ามาในอำเภอทสึคุบะหลังเดือนเมษายนปีที่แล้ว และยังไม่เคยยื่นคำร้องขอออกบัตรวัคซีนเมืองทสึคุบะ (รวมถึงการขอออกใหม่อีกครั้ง)
- ผู้ที่ไม่ได้รับบัตรฉีดวัคซีน เกินเวลามากกว่า 1 สัปดาห์ นับจากวันที่กำหนดส่งบัตรฉีดให้แล้วในตารางจัดส่งบัตรฉีดวัคซีน

**■ ข้อควรระวังในการยื่นคำร้องขอออกบัตรฉีดวัคซีน**

โปรดแนบ “ใบรับรองการฉีดวัคซีน (ชั่วคราว) เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2” แล้วหรือ “บันทึกการฉีดวัคซีน” แล้ว

แต่หากท่านทำใบรับรองการฉีดวัคซีน(Yobosecchu-sumishou) หายไป โปรดนำบัตรมายด์นัมเบอร์

หรือมาสมัครขอใหม่ได้ที่ช่องติดต่อสอบถามของแผนกบริหารการฉีดวัคซีนโควิด-19

(Shinkata-coronavaccine-secchutaisaku-shitsu)

8/17-8/24	28 กุมภาพันธ์
8/25-8/31	2 มีนาคม
9/1-9/8	7 มีนาคม
9/9-9/16	14 มีนาคม
9/17-9/24	22 มีนาคม
9/25-9/30	28 มีนาคม
10/1-10/8	4 เมษายน
10/9-10/16	11 เมษายน
10/17-10/24	18 เมษายน
10/25-10/31	25 เมษายน
พฤศจิกายน	2 พฤษภาคม



## ■ การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

➢ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้เด็กเล็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบถึง 11 ขวบ เมื่อมีการจัดส่งวัคซีนสำหรับเด็กเรียบร้อยแล้ว ทางอำเภอจะเริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนได้ทันทีขึ้นอยู่กับสภาพสถานการณ์การเตรียมพร้อม โดยทั่วไป คือ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2022 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลอัปเดตล่าสุด กรุณาตรวจสอบได้ที่โฮมเพจภาษาต่าง ๆ ของอำเภอที่คุณสะดวก

## ■ ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สอง

สามารถจองฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองได้ กรุณาจองโดยใช้บัตรฉีดวัคซีนที่ส่งให้แล้วก่อนหน้านี้ แต่ไม่สามารถใช้ใบแบบสอบถามก่อนฉีดวัคซีน (Yoshin-hyou) ที่เคยแนบส่งไปให้ก่อนหน้านี้ได้ เนื่องจากเป็นแบบฟอร์มเก่า รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากหน้าโฮมเพจของอำเภอ



## ■ มอบเงินช่วยเหลือพิเศษชั่วคราวสำหรับครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีผู้อยู่อาศัย (Juminzei-hikazei-setai)

เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ ทางการเงินได้มอบเงินช่วยเหลือ 100,000 เยนต่อหนึ่งครอบครัว สำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรือได้รับการยกเว้นการเสียภาษีผู้อยู่อาศัย เป็นต้น โปรดดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่โฮมเพจของอำเภอ เช่น วิธีการรับสมัครและระยะเวลาการสมัคร

## ■ “119” คือ เบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุด่วนเพื่อเรียกรถพยาบาลหรือรถดับเพลิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

กรณีไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็ไม่เป็นไร กรุณาอธิบายจนกว่าจะมีล่ามแปลมารับสาย จะให้บริการ 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน มีบริการล่ามแปลระหว่างสามสายในเวลาเดียวกัน (21 ภาษา)

ภาษาที่รองรับ: อังกฤษ จีน (แมนดาริน) เกาหลี ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตากาล็อก เนปาล พม่า เขมร มองโกเลีย ศรีลังกา ฮินดู เบงกาลี โปรตุเกส สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี รัสเซีย

◇ เมื่อโทรศัพท์ไปที่เบอร์ 119 แล้ว เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสอบถามถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งจำเป็นต่อการออกไปปฏิบัติหน้าที่ กรุณาตอบคำถามอย่างช้า ๆ และใจเย็น ๆ

เป็นเรื่อง “ไฟไหม้” หรือเรื่อง “ฉุกเฉิน”

“สถานที่” สถานที่กำลังเกิดเหตุไฟไหม้ที่ไหนหรือสถานที่ที่ต้องการให้รถพยาบาลไปรับ

กรณีไม่ทราบที่อยู่ของสถานที่ โปรดแจ้งสัญลักษณ์ที่สังเกตเห็นได้ง่าย เช่น อาคารใกล้เคียงหรือสี่แยกไฟแดง เป็นต้น

“เหตุการณ์” (กรณีไฟไหม้) ไฟกำลังไหม้อะไร มากน้อยแค่ไหน มีคนหนีออกมาช้าหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่ (กรณีฉุกเฉิน) ใคร ตั้งแต่เมื่อไหร่ อาการป่วยเป็นอย่างไร เลวร้ายแค่ไหน กำลังได้รับบาดเจ็บที่ไหน

“เกี่ยวกับผู้แจ้ง” ชื่อผู้โทรแจ้ง หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้หลังจากโทรแจ้งแล้ว

\* ทุกคนสามารถใช้บริการรถพยาบาลได้ กรณีเกิดป่วยหรือบาดเจ็บกะทันหัน

คู่มือการใช้รถพยาบาลสำหรับชาวต่างชาติที่มาญี่ปุ่น ดูได้จาก : <https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html>



## ■ 110 คือ เบอร์โทรศัพท์สำหรับโทรแจ้งเหตุร้ายกับตำรวจในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

● กรณีเกิดคดีความหรืออุบัติเหตุ กรุณาโทรไปที่ “110” ตำรวจประจำจังหวัดอิบารากิ เบอร์ 110 สามารถพูดภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ และสามารถรับแจ้งความเป็นภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ โดยมีล่ามแปล กรุณาแจ้งภาษาที่สามารถพูดได้

◇ เมื่อโทรเบอร์ “110” เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์จะถามคำถามดังต่อไปนี้

- เป็นคดีความ หรือ อุบัติเหตุ ➢ เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ➢ สถานที่เกิดเหตุอยู่ที่ไหน
- ได้เห็นคนร้ายหรือทะเบียนรถหรือไม่ ➢ สถานที่เกิดเหตุ สภาพกลายเป็นอย่างไรบ้าง
- กรุณาบอกข้อมูลผู้โทรแจ้งความ (ชื่อ, สัญชาติ, ภาษาที่ใช้พูด)

● กรณีต้องการโทรปรึกษากับตำรวจ โทรเบอร์ “9110”

กรณีไม่ใช่เหตุร้ายหรือเหตุร้าย กรุณาโทรเบอร์ดังกล่าวเพื่อขอคำปรึกษา

การโทรเบอร์ “110” นอกเหนือจากเรื่องเร่งด่วน อาจจะไปขัดขวางการโทรแจ้งเหตุร้ายเหตุร้ายได้



## กิจกรรม

งาน Tsukuba Festival/งานแลกเปลี่ยนนานาชาติ ประจำปี 2022 ถูกจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม จะมีการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมไว้ที่โฮมเพจอำเภอ

ในจังหวัดอิบารากิ จะมีเทศกาลดอกบ๊วยภูเขาทสึคุบะกับเทศกาลดอกบ๊วยมิไต (kairakuen) เป็นสองงานใหญ่และเป็นที่รู้จักกันดี ที่ภูเขาทสึคุบะ เราสามารถเพลิดเพลินไปกับดอกบ๊วยสีขาวและสีแดงกว่า 1,000 ต้น ในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมของทุกปี เชิญลองไปดูกันแต่ยังอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 และเนื่องจากสถานที่จัดงานอยู่บนเนินเขา จึงขอแนะนำให้สวมรองเท้าที่ใส่สบาย นอกจากนี้ ยังมีบริการรถบัสที่วิ่งตรงจากทสึคุบะเซ็นเตอร์ไปยังภูเขาทสึคุบะ อีกด้วย

### ■ เทศกาลความท้าทายด้านศิลปะ (Challenge Art Festival) ครั้งที่ 21 ณ อำเภอทสึคุบะ

มีการจัดคอนเสิร์ตมาริมบา (Marimba Concert) ถือเป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับฉลองครบรอบ 20 ปี พร้อมกับมีการฉายวิดีโอผลงานการแสดงและนิทรรศการศิลปะของผู้พิการ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะทสึคุบะ จ. อิบารากิ (Agatsuma 2-8) สำหรับความคืบหน้าของการแสดงติดตามดูได้จากโฮมเพจของอำเภอ

① นิทรรศการงานศิลปะ ➤ เริ่มวันอังคารที่ 8 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม เวลา 9.30-17.00 น. (เฉพาะวันสุดท้าย จัดแสดงถึงเวลา 15.00 น.) ② การฉายวิดีโอ ➤ เริ่มวันอังคารที่ 8 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม และวันอาทิตย์ที่ 13 รอบแสดง 10.00 น., 13.00 น. 15.00 น. (วันสุดท้ายมีรอบ 10.00น. และ รอบ 13.00 น. เท่านั้น) ③ คอนเสิร์ตมาริมบา เริ่มวันเสาร์ 12 มีนาคม เวลา 11.00-11.40 น. (เปิดให้เข้า 10.30 น.), จำนวนผู้ชม: ① ไม่จำกัดจำนวน ② 50 คนแรกเข้าก่อน ③ ภายใน 50 คน เข้าตามลำดับก่อนหลัง

เรื่องประชาสัมพันธ์จากสมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ  
อ.ทสึคุบะ ติดต่อสอบถาม: 029-869-7675

สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติอำเภอทสึคุบะ จะย้ายไปที่ตึกที่ว่าการอำเภอทสึคุบะ ตั้งแต่ เม.ษ. ปี 2022 เนื่องจากอาคารของสมาคมนานาชาติกำลังปรับปรุงใหม่

### ■ เรียนผ่าน ZOOM ! เปิดห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนต่างชาติ ช่วงเมษายน-กรกฎาคม

เป็นห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ผ่านซูม (zoom) สำหรับผู้ใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รายละเอียดศึกษาจากโฮมเพจของอำเภอ, กลุ่มเป้าหมาย: ชาวต่างชาติและครอบครัวที่อยู่อาศัยและทำงานภายในอำเภอ  
คอร์สกลางวัน : 10.00-11.00 น., คอร์สกลางคืน : 19.00-20.00 น. แต่ละระดับแบ่งเป็น 4 ชั้นเรียน เรียนทั้งหมด 15 ครั้ง แต่ละชั้นเรียนรับจำนวนจำกัด 10 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 2,000 เยน , เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป,  
แบบฟอร์มใบสมัครหรือเอกสารใบสมัคร (ดาวน์โหลดจากโฮมเพจ) แล้วส่งมาที่อีเมล [japanese@inter.or.jp](mailto:japanese@inter.or.jp)

### ■ แนวทางการเข้าเรียนชั้นประถมและการเรียนต่อชั้นมัธยมต้น-มัธยมปลายรวมถึงการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และให้คำปรึกษาด้านการเรียน

มีการแนะนำเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือการสอบเข้าเรียนต่อสำหรับผู้ที่เป็นต้องเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน การยื่นใบสมัครเรียนและการใช้ชีวิตภายในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการเรียนวิชาต่าง ๆ หรือการใช้ชีวิตภายในโรงเรียน, วันเวลาแนะนำ: วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม ปีนี้ เวลา 10.00-16.00 น. , รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากโฮมเพจของสมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติอำเภอทสึคุบะ (Tsukubashi-kokusaikouryoukyoukai) สถานที่แนะนำ: ห้องประชุมตึกTsukuba-Innovation plaza, เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่านสามารถเข้าฟังออนไลน์ผ่านซูม (Zoom) ได้, กลุ่มเป้าหมาย: เด็กและผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ, รับจำนวนจำกัด 40 คนแรกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, วิธีการรับสมัคร: ส่งแบบฟอร์มหรือใบสมัคร (จัดเตรียมไว้ที่โฮมเพจ) ทางอีเมล ภายในวันที่ 7 มีนาคม, อีเมลติดต่อ: [event@inter.or.jp](mailto:event@inter.or.jp)

### ■ สำหรับครอบครัวที่มีเด็กกำลังเรียนต่อหรือเข้าเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาของญี่ปุ่น

ช่องกระทรวงศึกษาธิการ (MEXT Channel) มีการเผยแพร่วิดีโอที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในญี่ปุ่น เป็นต้นว่า กิจกรรม, วัฒนธรรมหรือกฎระเบียบ, และสิ่งของจำเป็นที่ต้องนำติดตัวไปใช้ในโรงเรียนในแต่ละวัน เป็นต้น ถ้าใครมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ควรลองดูให้ได้ อาจจะมีบางเรื่องที่ได้รับรู้เป็นครั้งแรกก็ได้ วิดีโอจะเป็นภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ, โปรตุเกส, สเปน, จีน, ฟิลิปปินส์, และเวียดนาม [https://www.mext.go.jp/a\\_menu/shotou/clarinet/003\\_00004.htm](https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003_00004.htm)

**ตั้งแต่เดือน เม.ย ปี 2022 เป็นต้นไป! รายละเอียดการดำเนินงานบริการด้านต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลง**

ช่องติดต่อให้บริการ ณ ดึกที่ว่าการอำเภอ เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 1 เม.ย. การให้บริการจะมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนดังนี้

	ก่อนเปลี่ยน	หลังเปลี่ยน
<b>ติดต่อบริการประชาชน</b> (ทะเบียนบ้าน, สำมะโนครัว, บัตรมรณัมเบอร์ เป็นต้น)	เสาร์-อาทิตย์	เสาร์-อาทิตย์
<b>ภาษี</b> (การจ่ายภาษี, การออกเอกสารรับรองต่างๆ เป็นต้น)	เสาร์-อาทิตย์	เฉพาะวันเสาร์
<b>สวัสดิการ</b> (การจ่ายเบี้ยประกัน, การยื่นใบคำร้องต่าง ๆ เป็นต้น)	เสาร์	หยุดให้บริการ

\* โดยทั่วไป วันหยุดให้บริการ ช่องติดต่อสอบถามจะให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

**ตั้งแต่เดือนเม.ย. ปีนี้ มีการเปลี่ยนแปลงวันเก็บขยะ**

**ของเขตตะวันออกกับเขตตะวันตก โซน A กับ โซน B**

รายละเอียด โปรดดูจากปฏิทินการเก็บขยะปี 2022 ที่จัดส่งไปให้ตามบ้านทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม และตามศูนย์แลกเปลี่ยนหรือติดต่อสอบถาม จะจัดส่งให้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม ปี 2022 เพิ่มภาษาเวียดนามลงไปด้วย

เขตตะวันออก	ก่อนเปลี่ยน	หลังเปลี่ยน
กระป๋อง	อังคาร สัปดาห์ที่ 1 กับ 3	พุธ สัปดาห์ที่ 2 กับ 4
กระดาษรีไซเคิล/ผ้า	อังคาร สัปดาห์ที่ 2 กับ 4	อังคาร สัปดาห์ที่ 1 กับ 3
ขวด PET	พุธ สัปดาห์ที่ 2 กับ 4	พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 กับ 4
ขวดแก้ว/กระป๋องสเปรย์	พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 กับ 4	อังคาร สัปดาห์ที่ 2 กับ 4

เขตตะวันตก	ก่อนเปลี่ยน	หลังเปลี่ยน
ขวด PET	พุธ สัปดาห์ที่ 1 กับ 3	พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 กับ 3
กระป๋อง	พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 กับ 3	พุธ สัปดาห์ที่ 1 กับ 3

**การคาดการณ์ความแออัดของช่องติดต่อ**

**งานบริการประชาชนในเดือนมี.ค.-เม.ย.-พ.ค.**

ช่องติดต่องานบริการประชาชน เช่น การออกใบรับรองต่าง ๆ หรือการยื่นคำร้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จะมีความแออัดมาก เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ “ความใกล้ชิด” โปรดหลีกเลี่ยงวันเวลาที่คาดว่าจะแออัด หรือไปที่ตึกทำการช่วงคนน้อยที่สุด

日	月	火	水	木	金	土
3/13	14	15	16	17	18	19
20	21 หยุด	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	4/1	2
3	4	5	6	7	8	9
4/24	25	26	27	28	29 หยุด	30
5/1	2	3 หยุด	4 หยุด	5 หยุด	6	7
8	9	10	11	12	13	14

**เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ (เรื่องการรับสมัคร)**

เชิญลงมาแปลเอกสารประชาสัมพันธ์หรือแนะนำประเทศของคุณตามโรงเรียนชั้นประถมและมัธยมตอนต้นภายในอำเภอกันเถอะ, แผนแลกเปลี่ยนนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่สามารถทำงานด้วยกัน 1 ปี ตั้งแต่เดือนมษายน ปี 2022 โดยรายละเอียดของคุณสมบัติ ภาษาที่รับสมัคร จำนวนคน วิธีการสมัครดูได้จากโฮมเพจภาษาต่างประเทศ <http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp> ลองตรวจสอบและส่งใบสมัครกับเอกสารที่จำเป็นกันให้ได้นะ โดยจะมีการคัดเลือกจากเอกสารใบสมัคร สอบการแปล และสอบสัมภาษณ์

**ช่องติดต่อให้คำปรึกษาชาวต่างชาติอำเภอทสึคุบะ**

ขอแนะนำสถานที่ให้คำปรึกษาเมื่อคุณพบกับปัญหาในชีวิต สามารถปรึกษาได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-17.00 น. ภาษาที่ให้คำปรึกษา ได้แก่ อังกฤษ จีน เกาหลี ไทย รัสเซีย เวียดนาม โปรตุเกส สเปน ฝรั่งเศส ตากาล็อก ฮินดู เนปาล และอินโดนีเซีย \* มีการใช้เครื่องล่ามแปลภาษา และจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, นอกจากคำโทรศัพท์และไม่สามารถใช้ล่ามเครื่องแปลภาษานอกสถานที่ที่ว่าการอำเภอได้ ☎เบอร์ติดต่อ 029-883-1313 (ปรึกษาทางโทรศัพท์ได้เฉพาะภาษาอังกฤษกับจีนเท่านั้น)

